

Tự hào vùng đất anh hùng

Với những đóng góp to lớn về sức người, sức của trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Thụy Chính (Thái Thụy) được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.



Thụy Chính đã bê tông hóa toàn bộ trục giao thông nội đồng.

Cấu Lạng kiên cường

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã đi qua gần 2/3 thế kỷ nhưng với cụ Nguyễn Văn Tuất, 91 tuổi, thôn Miếu, xã Thụy Chính vẫn còn đó những kỷ ức về một thời lửa đạn. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, những người từng tham gia chiến đấu chống Pháp như cụ Tuất ở thôn Miếu hiện chỉ còn vài người. Gần đến ngày địa phương đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cụ Tuất cùng một số cụ trong làng lại tụ họp về đình Lạng, thôn Miếu để ôn lại kỷ niệm về cuộc kháng chiến năm xưa. Đình Lạng là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trong khuôn viên ngôi đình hiện có một đài chiến

tích ghi lại các sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến chống Pháp diễn ra tại địa phương và bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ của làng Lạng (nay là thôn Miếu). Trong đó, có trận chiến đấu kiên cường của quân và dân địa phương đánh thực dân Pháp tại cầu Lạng vào ngày 28/2/1950. Cụ Tuất kể lại: Thời điểm đó tôi là du kích của thôn Lạng. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh người dân xã Thụy Chính bên cạnh làng hoảng loạn bỏ chạy khi nghe tin giặc Pháp tiến theo ven đê sông Hòa từ cầu Nghìn về thôn Hệ (Thụy Chính). Trên khuôn mặt ai cũng tỏ rõ sự sợ hãi, già trẻ, gái trai gồng gánh đủ mọi thứ, người bồng bế con, người dắt trâu bò tháo chạy. Trong làng Lạng lúc đó có hai đơn vị bộ đội đang đóng quân với lực lượng

gần 100 chiến sĩ, còn lại là lực lượng du kích và binh vận của xã, vũ khí có 1 khẩu trung liên, 3 khẩu tiểu liên, một số mìn, lựu đạn, còn lại là súng trường và binh khí thủ công. Trong khi đó, lực lượng địch gồm một tiểu đoàn với hơn 300 tên có nhiều vũ khí hiện đại. Trận đánh ấy, bộ đội ta dàn quân xen kẽ bên này sông Sinh và giao nhiệm vụ cho anh Chuộc, người xã Thụy Chính làm nhiệm vụ đào hố chôn mìn ở đầu cầu Lạng chờ địch đi qua sẽ cho giật nổ. Khi địch cho một số lính tiến lên đầu cầu Lạng, anh Chuộc đã giật dây cho nổ mìn làm tan xác một số quân địch. Ngay sau đó anh Chuộc nhảy lên hồ xung phong thì bị địch bắn chết ngay tại hầm công sự còn quân và dân ta ở ạt tiến lên bắn về địch khiến chúng phải

TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÃ THUY CHÍNH CÓ:

- 149 thanh niên lên đường tham gia chiến đấu;
- 105 thanh niên tham gia dân quân du kích chiến đấu bảo vệ làng xóm, hàng trăm người tham gia dân công hỏa tuyến;
- Huy động nhân dân đào đắp gần 5km hầm công sự, chiến lũy bảo vệ làng với khoảng 15.000m³ đất đá và cung cấp hàng chục tấn lương thực, thực phẩm để nuôi quân đánh giặc;
- Có 51 liệt sĩ, 62 thương binh, 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.



Nghề mộc phát triển tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

tháo chạy, bỏ cả tư trang, vũ khí, không dám qua sông và kéo xác nhau về lập đồn bốt tại thôn Hệ. Sau một ngày chiến đấu anh dũng, ta đã gây tổn thất nặng nề cho địch với hơn 30 tên chết và bị thương, thu được nhiều vũ khí, lương thực. Trận chiến cầu Lạng là trận chống Pháp đầu tiên của quân và dân Thụy Chính nói riêng, huyện Thái Thụy nói chung, có ý nghĩa lịch sử quan trọng khiến địch không thể tiến sâu chiếm đóng các căn cứ quân sự của ta.

Đồn sức người, sức của cho kháng chiến

Ngoài trận đánh cầu Lạng, lịch sử Đảng bộ xã Thụy Chính còn ghi lại 17 trận đánh, chiến đấu và phục vụ chiến đấu

chống quân Pháp tàn quét của quân và dân trong xã. Điển hình như các trận đánh địch trên sông ngang Khúc Dương, trận phối hợp đánh địch tại thôn Gang, xã Thụy Chính mãi mãi đi vào lịch sử quê hương, rồi các trận bao vây đồn bốt địch khiến chúng tiêu hao đi hàng trăm tên lính... Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Thụy Chính là địa phương đóng góp nhiều sức người, sức của phục vụ kháng chiến, tuy nhiên cũng là địa phương phải chịu nhiều mất mát to lớn khi giặc tàn sát vào 3 làng với 13 trận, bắt giết 99 người, tra tấn đánh đập hết sức dã man. Chúng bắt cầm tù 131 người dân và giải đi khắp các nhà lao. Trong số đó, nhiều người bị tra tấn dã man, có người đã

Ông Nguyễn Văn Nhưỡng, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Chính



Để phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ và nhân dân Thụy Chính sẽ tiếp tục đoàn kết, chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục, văn hóa, coi đây là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo.

Ông Nguyễn Đình Cung, thôn Miếu, xã Thụy Chính



Những năm tháng gian khổ với nhiều đau thương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã tạo dựng nên truyền thống quý báu cho người dân Thụy Chính, đó là kiên cường, anh dũng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, can đảm, sáng tạo trong lao động sản xuất. Với niềm tự hào đó, thế hệ chúng tôi - những người từng tham gia kháng chiến chống Pháp năm xưa mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chị Nguyễn Thị Thủy, đoàn viên xã Thụy Chính



Thế hệ trẻ Thụy Chính chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là biểu tượng cao quý, đó chính là sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đảng viên, các bậc lão thành cách mạng, lớp lớp cha anh đi trước. Là thế hệ tiếp nối, chúng tôi nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cống hiến nhiều hơn cho quê hương.

bỏ mạng nơi tù ngục. Ngoài các cuộc càn quét trên bộ, máy bay của thực dân Pháp đã 16 lần ném bom bắn phá vào quê hương làm chết 35 người và nhiều người bị thương, thiêu rụi 171 ngôi nhà. Điển hình là vụ máy bay địch rải bom ngày 10/1/1951 làm 20 người chết mà nhân dân Thụy Chính hiện nay vẫn quen gọi là ngày "gió bom".

Với những thành tích to lớn và sự hy sinh anh dũng của quân và dân trong kháng chiến chống Pháp, xã Thụy Chính vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, danh hiệu... và giờ đây là danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

TRẦN TUẤN

Sức sống mới trên quê hương cách mạng

Điều dễ nhận thấy trong những đổi thay của miền quê giàu truyền thống cách mạng Thụy Chính hôm nay là diện mạo nông thôn khởi sắc, giao thông từ ngoài đồng đến trong thôn, xã được bê tông hóa, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, cảnh quan môi trường sạch đẹp...



Diện mạo nông thôn mới Thụy Chính khởi sắc.

Xã Thụy Chính thành lập tháng 6/1955 trên cơ sở chia tách từ xã Đại An, huyện Thụy Anh (nay là huyện Thái Thụy). Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Thụy Chính còn gọi là ba làng Lạng, vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng. Phát huy truyền thống quê hương, những năm qua, xã Thụy Chính đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực xây dựng quê hương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015. Qua đó góp phần thay đổi căn bản diện mạo nông thôn và nâng tầm địa phương lên một vị thế mới. Trao đổi với chúng tôi về những thành tựu trong xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Nhưỡng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thụy Chính là xã nội đồng có xuất phát điểm xây dựng NTM rất thấp, không có doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nguồn thu ngân sách rất hạn hẹp, nhiều công trình phúc lợi xuống cấp cần phải tu bổ, xây mới... Đây là những khó khăn lớn trong quá trình địa phương xây dựng NTM. Tuy nhiên, ngay khi bắt tay thực hiện xây dựng NTM xã đã chủ động không trông chờ, ý lại vào nguồn vốn cấp trên mà tập trung huy động mọi nguồn lực của địa phương, sự ủng hộ, đồng góp tiền của, sức lực, trí tuệ của nhân dân, doanh nghiệp và con em xa quê. Từ năm 2011 đến năm 2015, toàn xã đã huy động nguồn vốn trên 50 tỷ đồng xây dựng đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM, trong đó của nhân dân đóng góp và doanh nghiệp ủng hộ chiếm gần 40%, ngân sách xã chiếm gần 30%, còn lại là ngân sách của tỉnh, huyện hỗ trợ.



Chất lượng giáo dục của xã Thụy Chính ngày càng được nâng cao.

Xác định xây dựng thành công NTM, mục tiêu quan trọng là thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nên Thụy Chính luôn dành phần lớn nguồn lực cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, văn hóa, môi trường... Trong đó, xã đã xây dựng được hơn 14km đường trục xã, thôn và gần 8km đường giao thông nội đồng, 1km kênh mương củng cố phục vụ cho sản

việc nông nghiệp, xây dựng 1 trường mầm non, 3 nhà văn hóa thôn, 1 khu xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt... Đến nay, toàn bộ đường giao thông trục xã, thôn của Thụy Chính đã được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Công tác vệ sinh môi trường được cải thiện rõ rệt, trong đó rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý thường xuyên. 100% hộ dân hiện đã đầu tư, sử dụng nước sạch góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thụy Chính hiện là một trong ít xã của huyện Thái Thụy đã cơ bản xây dựng được đường bê tông nội đồng rộng hơn 3m trên toàn bộ cánh đồng trong xã. Điều này đã tạo điều kiện đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất tập trung và tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết. Đến nay, xã đã quy hoạch được một vùng sản xuất tập trung với diện tích 100ha, trong đó liên kết với Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình sản xuất giống lúa BC15 và TBR225. Việc hình thành được vùng sản xuất tập trung, trong đó có sự tham gia của doanh nghiệp trong liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm đã giúp hiệu quả sản xuất của Thụy Chính tăng từ 20 - 30% so với sản xuất truyền thống trước đây.

Từ khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015 đến nay, Thụy Chính tập trung

vào phát triển kinh tế - xã hội, duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM. Tổng giá trị sản xuất của xã tăng từ hơn 82 tỷ đồng năm 2010 lên 156 tỷ đồng năm 2015; 6 tháng đầu năm 2018 đạt 95 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế cơ bản hơn 40%; thương mại, dịch vụ đạt hơn 30%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 2,7%, không còn hộ đói và nhà đột nát. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục được phát triển toàn diện, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền luôn được địa phương quan tâm, đổi mới về nội dung, phương thức theo hướng hiệu quả, thiết thực, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nhiều năm liên tiếp Đảng bộ, các đoàn thể của xã được công nhận trong sạch, vững mạnh, chính quyền đạt danh hiệu vững mạnh.

MAI TRANG

Ông Nguyễn Huy Phóng, Chủ tịch UBND xã Thụy Chính



cho lao động địa phương. Kết quả, sau gần 3 năm về đích, 19 tiêu chí NTM ở địa phương không những được giữ vững mà còn được nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Nụ, người dân xã Thụy Chính



trọn niềm tin vào Đảng bộ, chính quyền địa phương sẽ vững tay lái đưa kinh tế - xã hội của xã nhà ngày càng phát triển.

Người dân Thụy Chính hôm nay luôn tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương. Nhân dân càng vui mừng hơn khi chứng kiến quê hương đang ngày càng đổi mới, cuộc sống của người dân được nâng lên. Những người dân như chúng tôi nguyện cố gắng, nỗ lực hết mình để cống hiến tinh thần, vật chất cho quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời, xin gửi